



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง สายงานยุทธศาสตร์ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๙๔๘๐
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๘/๒๒๖๓๙ วันที่ 30 ส.ย. 2566

เรื่อง จัดส่งรายงาน รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กฟภ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ตามบันทึกข้อความส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.)
ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตให้ ศปท.มท. ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Word หรือ Excel) ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
anticor.moi@gmail.com เพื่อรวบรวมและรายงานให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามกรอบรายงานรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำรายงานดังกล่าว รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒
โครงการ ได้แก่ งานจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) (การจัดหามีเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน) และแผนงานจัดซื้อรถบรรทุก ๓ คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติชาย ภูมรินทร์)
รองผู้อำนวยการรักษาการแทน
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



เอกสารแนบ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

งานจัดหามาเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) (การจัดหามาเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.pacc.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
คณะกรรมการ TOR/ราคากลาง ร่าง TOR ไม่เป็นกลาง กีดกันการแข่งขัน หรือมีความคลุมเครือ ก้าวกวม ไม่สมบูรณ์	สูงมาก	๑) การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือไม่ใช้คำคลุมเครือ/ก้าวกวม	๑) ปัจจุบันงานจัดหามาเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) การจัดหามาเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุนยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กมต.) จะดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตกับองค์กร
		๒) การพิจารณาเหตุการณ์ร้องเรียนที่ผ่านมาในอดีต เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการประกอบการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน (New) เช่น ข้อร้องเรียนทุจริต ACT Ai	
		๓) ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนดตาม “ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๔”	อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานผลในไตรมาส ๔/๒๕๖๖
คณะกรรมการพิจารณาซื้อ พิจารณาผลการจัดซื้อไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม	สูงมาก	๑) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายงานต่อผู้บริหาร	๑) ปัจจุบันงานจัดหามาเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำรองจ่าย (ติดตั้งใหม่และชำรุด) การจัดหามาเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุนยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบ (กมต.) จะดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตกับองค์กร
		๒) ให้หน่วยงานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติซ้ำเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต (New) (เมื่อมีข้อสังเกตเชิงเทคนิค)	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนงานจัดซื้อรถบรรทุก ๓ คัน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.pecc.go.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์ หรือเขียนคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า "หรือเทียบเท่า"	สูงมาก	๑) การเขียนคุณสมบัติที่เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ หรือไม่ใช่คำคลุมเครือ/กำกวม	การเขียนคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคาของกรมบัญชีกลาง และได้ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๙ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์
		๒) การพิจารณาเหตุการณ์ร้องเรียนที่ผ่านมาในอดีต เพื่อนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าในการประกอบการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน (New) เช่น ข้อร้องเรียนทุจริต ACT Ai	การจัดซื้อรถบรรทุก ๓ คันที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ร้องเรียน
		๓) ให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดทำรายงานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มที่ กพท. กำหนดตาม “ระเบียบ กพท. ว่าด้วยการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของ กพท. พ.ศ. ๒๕๖๔”	อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะรายงานผลในไตรมาส ๔/๒๕๖๖
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณา ให้ได้รับเลือกเป็นผู้ผ่านพิจารณา	สูงมาก	๑) จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายงานต่อผู้บริหาร	ในการเสนอราคา มีผู้เสนอราคา ๒ ราย และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคทั้ง ๒ ราย
		๒) ให้หน่วยงานด้านเทคนิคช่วยพิจารณาคุณสมบัติซ้ำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต (New) (เมื่อมีข้อสังเกตเชิงเทคนิค)	ไม่มีข้อสังเกตเชิงเทคนิค